



20 สิงหาคม 2558 หน้า 22

เดินหน้าพลิกโฉมยางพาราไทยมั่นใจราคามีเสถียรภาพ

นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง ผู้ว่าการการ สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร เข้าด้วยกัน จาก “กองทุนพัฒนายางพารา” ไปใช้ในการ
ยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า ภาย แล้วจัดตั้งเป็น กยท. ซึ่งมีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ ส่งเสริมและสนับสนุน การปรับปรุง คุณภาพ
หลังจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงลง ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีหน้าที่ ผลผลิต การผลิต การแปรรูป การตลาด
พระปรมาภิไธย พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 เป็นองค์กรกลางรับผิดชอบดูแลการบริหารจัดการ เกี่ยวข้องกับยางพาราทั้งระบบ ตลอดจนใช้ใน
ประเทศไทย พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม ขงพาราของประเทศทั้งระบบอย่างครบวงจร การรักษาเสถียรภาพราคายาง และที่สำคัญยัง
2558 ที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ทั้งนี้จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ กยท. จะต้องจัดสรรเงินส่วนหนึ่งเพื่อเป็นสวัสดิการ
ของวงการยางพาราไทย เพราะเป็นการบูรณาการ จำนวน 15 คน ขึ้นมาวางนโยบายและควบคุม กำกับเกษตรกรชาวสวนยาง ถือเป็นการจัด
3 หน่วยงานคือ องค์กรสวนยาง สำนักงาน ดูแล กำหนดนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับยางพารา สวัสดิการกลับสู่เกษตรกร ซึ่งรวมถึงแรงงาน
กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง และ และเรื่องใหม่ที่ต้องดำเนินการคือ การนำเงิน ผู้กรีดยางอีกด้วย.

20 สิงหาคม 2558 หน้า 14

กยท.ประชุมบอร์ดครั้งแรกขับเคลื่อนแก้ปัญหาต่างๆ

เมื่อเร็วๆ นี้ คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย ได้ประชุมนัดแรก ณ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กรุงเทพฯ โดยที่ประชุมมีมติให้นายสมชาย ชาญณรงค์กุล รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทยชั่วคราว ตามบทเฉพาะกาล มาตรา 75 พร้อมนัดประชุมคณะกรรมการฯ ทุก 2 สัปดาห์ เพื่อเร่งขับเคลื่อนการทำงานของ กยท. ทั้งด้านระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในองค์กรและระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนายางพาราให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับตั้งแต่มีพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558 จัดตั้ง กยท.ขึ้นเมื่อวันที่

15 กรกฎาคม 2558

นอกจากนี้ที่ประชุมฯ ยังเห็นชอบแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 5 ชุด ประกอบด้วยคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยชั่วคราว/คณะอนุกรรมการด้านการจัดการโครงสร้าง องค์กร ตำแหน่ง และอัตรา กำลังของการยางแห่งประเทศไทย/คณะอนุกรรมการติดตามการดำเนินการโอนกิจการเงิน ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้สิน ภาระผูกพัน และงบประมาณของกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง องค์กรสวนยาง และสถาบันวิจัยยางไปเป็นของการยางแห่งประเทศไทย/คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายและระเบียบของการยางแห่งประเทศไทย และคณะ

อนุกรรมการบริหารจัดการสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์ยางของโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางและโครงการสร้างมูลค่าให้กับชนนรักษาเสถียรภาพราคายาง

ทั้งนี้ นายสมชาย ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย เน้นย้ำกำหนดกรอบเวลาในการทำงานให้แล้วเสร็จตามเรื่องที่ถูกกฎหมายกำหนดไว้ การทำงานต้องชัดเจนและรวดเร็ว เพื่อเร่งขับเคลื่อน กยท. บริหารจัดการงานยางพาราได้ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายที่จัดตั้งการยางแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรใหม่ เพื่อช่วยเหลือจัดสวัสดิการเกษตรกร และให้ชาวสวนยางมีโอกาสร่วมบริหารจัดการยางพารา ซึ่งจะช่วยส่งเสริมและพัฒนากิจการยางพาราของประเทศ

ฉบับ เดือนสิงหาคม 2558 หน้า 8



มอบทุน

เมื่อ วันที่ 27 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา การยางแห่งประเทศไทย โดยสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง จับมือมูลนิธิพนักงานกองทุนสงเคราะห์สวนยาง ได้มอบทุนการศึกษาแก่ลูกหลานชาวสวนยาง ซึ่งเป็นนักศึกษาที่กำลังเรียนในระดับปริญญาตรีจากสาขาการเกษตร โดยผ่านการคัดเลือกจากผู้สมัครทั่วประเทศทั้งสิ้น 11 คน หวังสร้างทรัพยากรในวงการเกษตรให้ดีและมีคุณภาพต่อไป โดยมี นายประสิทธิ์ หมิดเส็น (ที่ 2 จากซ้าย) รองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง ปฏิบัติงานในกิจการการยางแห่งประเทศไทย เป็นประธานมอบ และมี นายเชาว์ ทรงอาวุธ (ที่ 3 จากซ้าย) รองผู้อำนวยการ สกย. เข้าร่วมในพิธี

ฉบับ เดือนสิงหาคม 2558 หน้า 8

ผู้ว่าการยางฯ คนแรก นั่งแท่นประเดิมปฏิบัติงานเร่งด่วน

คุณวีระศักดิ์ ชวัญเมือง
ผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กล่าวในโอกาสเข้าปฏิบัติงานว่า การยางแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรเกิดใหม่ที่เกิดขึ้นพร้อมๆ กับพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 โดยมีประสงค์ปฏิรูปการบริหารระบบยางพาราใหม่ทั้งหมด ซึ่งแต่เดิมแบ่งการบริหารออกเป็นหลายหน่วยงาน ให้สามารถบริหารแบบครบวงจรในองค์กรเดียว ทำหน้าที่ทั้งส่งเสริมปลูกยาง การตลาด และการพัฒนาวิจัยยางพารา ให้อยู่ในองค์กรเดียวกัน เป้าหมายหลักคือดูแลภาคเกษตรกรชาวสวนยาง ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ โดยในช่วงบทยุทธศาสตร์ 120 วัน จะดำเนินการเรื่องเร่งด่วนเป็นส่วนใหญ่ ได้แก่ การจัดบุคลากร ของทั้ง 3 หน่วยงานเดิม ได้แก่ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง องค์กรสวนยาง และสถาบันวิจัยยาง ให้ลงตามโครงสร้างและปฏิบัติงานให้การยางแห่งประเทศไทย นอกจากเรื่องบุคลากรแล้ว ยังมีเรื่องการส่งมอบยางพาราให้ผู้ซื้อที่เป็นผู้ค้าจากต่างประเทศที่มีการทำสัญญาค้างอยู่ ต้องเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุด พร้อม



คุณวีระศักดิ์ ชวัญเมือง

เร่งแก้ปัญหาราคายางที่ตกต่ำอยู่ ให้มีเสถียรภาพมากขึ้น เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยาง

คุณวีระศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า อีกเรื่องที่ต้องเร่งดำเนินการคือ สวัสดิภาพของพี่น้องชาวสวนยางและแรงงานผู้กรีดยาง เพราะชาวสวนยางเป็นผู้ทำอาชีพที่ดูแลส่งเงินบำรุง กยท. ดังนั้น กยท. ต้องคืนกำไรกลับไปในรูปแบบของสวัสดิการชาวสวนยาง รวมถึงแรงงานผู้กรีดยางด้วย โดยกฎหมาย กยท. กำหนดให้จัดสรรเงินจำนวนหนึ่งมาเป็นสวัสดิการชาวสวนยางตรงนี้ ซึ่งกฎหมายการยางฯ ใช้เวลานานมากกว่าจะสำเร็จ เมื่อรัฐบาลประกาศใช้กฎหมายฉบับนี้ถึงเวลาแล้วที่ กยท. ซึ่งเป็นผู้ประกอบการ รวมถึงเจ้าหน้าที่ กยท. และเกษตรกรชาวสวนยางทั้งหมดต้องมาร่วมกำหนดอนาคตของตนเอง คาดว่าการเรียกร้องราคายางจะเปลี่ยนรูปแบบจากท้องถื่น ขึ้นมาร่วมกันเจรจาได้ะมากขึ้น เกษตรกรจะมีส่วนร่วมเสนอแนวคิดในการแก้ไขปัญหายาง เพื่อความมั่นคงยั่งยืนสู่ภาคเกษตรกรชาวสวนยางในอนาคต

ฉบับ เดือนสิงหาคม 2558 หน้า 31

พิเศษขงกิจ

โดย : กองบรรณาธิการ



คุณธรรมบุญ อุณหวัช นั ตา
ผอ.กยท.จ.เชียงราย

ยางพารา = อาชีพเสริม

แนวการทำกินที่แตกต่าง ของ “ควงเซียงอวย”

จากกระแสความที่เวอร์ของโครงการส่งเสริมปลูกยางพารา (โครงการยางล้านไร่) เมื่อห้วงช่วงปี 2546-2547 ที่ผ่านมา บวกกับราคายางที่พุ่งขึ้น (สูงปรี๊ด! ถึง 180 บาท/กก.) เป็นประวัติการณ์ในระยะเวลาต่อเนื่องกันปี 2551-2552 ทำให้เกิด “พื้นที่ปลูกยางใหม่” ทั้งที่อยู่ภายใต้โครงการดังกล่าวตลอดจนภาคสมัครใจหรือผู้ที่มีศักยภาพ (ทุน) เพื่อการปลูกสร้างสวนยางเอง โดยเฉพาะสำหรับภาคอีสานและกึ่ง “ภาคเหนือ” ต้องถือว่าได้รับอานิสงส์เต็มๆ และนำมาซึ่ง **อาชีพใหม่** ทั้งกลายเป็นอาชีพหลักและเสริม พลิกฟื้นความเป็นอยู่ของผู้คนให้ลืมตาอ้าปากได้ เพราะมีทางเลือกในการทำกินเพิ่มขึ้น

ที่มงานไม่ลองไม่รู้ฯ มีโอกาสลงพื้นที่ จ.เชียงราย พร้อมแวะทักทาย สกย.จ.เชียงรายหรือขณะนี้ (นับจากวันที่ 15 กรกฎาคม 2558) ได้เปลี่ยนเป็น “การยางแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย” (กยท.จ.เชียงราย) โดย **คุณธรรมบุญ อุณหวัช นั ตา** ผู้อำนวยการฯ ซึ่งเล่าให้ฟังว่า การทำสวนยางพาราของคนเชียงรายนั้น ที่เป็นรายย่อยเองก็จะมี “ข้าว” หรือการทำนาปีควบคู่กับพืชไร่ เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเหลือง ฯลฯ ทำกันเป็นหลักอยู่แล้ว ขณะที่สวนยางจะเป็นในลักษณะของอาชีพเสริม ช่วงว่างจากข้าวและพืชไร่ก็สามารถทำต่อเนื่องไปได้เลย นอกจากนี้ยังมีเกษตรกรบางรายประกอบอาชีพเสริมอื่นๆ อีกเช่น การปลูกพืชผัก และสวนไม้ผล เป็นต้น ก่อเกิดเป็นที่มาของรายได้เพิ่มขึ้นหลายทาง และจากในช่วงที่ยางได้ราคาดีพบว่าทำให้หลายคนสามารถปลดหนี้สิน มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมา ทั้งนี้ ปัจจุบัน จ.เชียงราย มีพื้นที่ปลูกยางอยู่ประมาณ 3 แสนกว่าไร่ และเนื่องจากเป็นพื้นที่ปลูกยางใหม่/เริ่มเปิดกรีดยางได้ราวปี 2552 ผลผลิต

เฉลี่ยอยู่ที่ 250 กก./ไร่/ปี สำหรับการจำหน่ายผลผลิตที่เกษตรกรนิยมกันขณะนี้ คือ “ยางก้อนถ้วย” เพราะสามารถลดขั้นตอนลงจากการผลิตเป็นยางแผ่นดิบที่เคยได้รับการส่งเสริมให้ทำอยู่ก่อนหน้านี้

ในส่วนของ สกย.จ.เชียงราย (เดิม) จะเข้ามาดูแลสวนยางแบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ 1. สวนสงเคราะห์ หรือการให้ทุนปลูกแทนสวนยางเก่า ปัจจุบันมีเกษตรกรในโครงการจำนวน



กรีดให้ผลผลิตของสวนยางเปิดกรีดใหม่

23 ราย และ 2. สวนบำรุงรักษาสวนและการกรีดยางอย่างถูกวิธีเพื่อเพิ่มผลผลิต ซึ่งจะเน้นการให้ความรู้เพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพในการผลิต พร้อมทั้งมีการถ่ายทอดเทคโนโลยี อาทิ การกรีดยางอย่างถูกวิธี การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน โดยปีนี้ดำเนินการครบตามเป้าหมายที่ตั้งไว้แล้ว การส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มผลิต (เพื่อสร้างความเข้มแข็ง) และการสนับสนุนทางด้าน “การตลาด” มีการเปิดประมูลยางเพื่อรวบรวมผลผลิตจำหน่ายตรงกับผู้ซื้อ/ผู้ประกอบการ รวม 2 จุดได้แก่ อ.เมือง และ อ.เชียงแสน ปริมาณรวม 300 กว่าตัน/เดือน ภายใต้มาตรฐานที่กำหนด คือ กรีดไม่น้อยกว่า 8 มัดและมีการพักยางไว้ 1 คืนก่อน โดยที่เกษตรกรจะได้ส่วนต่างราคา (สูงกว่า) ประมาณ



นายประภาศ ปาณะที่ กับภรรยาที่ไร่สวนยาง (พื้นที่รับเงินสวนยาง)

ฉบับ เดือนสิงหาคม 2558 หน้า 32



การจัดระยะปลูกพืชแซม (กาแฟ) ในสวนยาง



ผศ.ผู้นำนวนการฯ (คุณทิพมณี เมียงมิน) นำทีมในการเยี่ยมชม

2-3 บาท/กก. ซึ่งอนาคตอันใกล้เตรียมการรองรับผลผลิตที่เพิ่มขึ้นและเพื่ออำนวยความสะดวกในการซื้อ-ขายยางกำลังเร่งผลักดันเรื่อง "ตลาดยางอิเล็กทรอนิกส์" และจัดรวบรวมยาง (จุดที่ 3 : อ.เหิง) ซึ่งจะเปิดเพิ่มเติมด้วย อย่างไรก็ตาม คุณธรรมมณูญได้แสดงความคิดเห็นเรื่อง "ยางแผ่นดิบ" ว่าเป็นอีกช่องทางในการเพิ่มราคาและโอกาสการขายให้กับเกษตรกรได้ ในขณะที่เชียงรายมีเครื่องจักรรีดยางซึ่งพร้อมอยู่แล้ว กับการสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มโดยใช้ระบบบัญชีเข้าไปช่วยบริหารจัดการ จะทำให้รายได้จากสวนยางเกิดความมั่นคงยิ่งขึ้นต่อไป

• ไปดูเกษตรผสมผสาน "ปลูกกาแฟ-เลี้ยงปลา" ควบคู่สวนยาง

นายประกาศ ปาณะที เกษตรกรสวนยาง อยู่บ้านเลขที่ 137 หมู่ 8 ต.ศรี



บ่อเลี้ยงปลาหมอยักษ์ผสมพร

ถ้อย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย โทร. 082-937-1772 เล่าว่า ตนเองเริ่มปลูกยางเมื่อปี 2547 ด้วยหวังจะแทน "ส้มเขียวหวาน" ที่ขณะนั้นไม่ค่อยดีนัก ทั้งราคาและสภาพต้นเริ่มทรุดโทรม โดยนำยางพาราเข้ามาปลูกแซมแล้วค่อยๆ โละส้มทิ้ง จนเมื่อส้มหมดไปยังเหลือพื้นที่ว่างระหว่างต้นยาง ตอนนั้นได้ข่าวว่า (เมื่อ 3 ปีที่แล้ว) "กาแฟ" ราคาดีแถมปลูกแซมในสวนยางก็ได้ ความคิดดีก็น่าจะเป็นการดีเพราะช่วยคุมเรื่องวัชพืชไปด้วย และรายได้จากกาแฟไว้ช่วยลดต้นทุนค่าปุ๋ยยางให้อีกทาง จากนั้นบนพื้นที่ผลิต 7 ไร่จึงได้นำกาแฟเข้ามาปลูกแซมกว่า 1,000 ต้น จากระยะห่างของยาง คือ 3x8 เมตร นำต้นกาแฟมาลงปลูกห่างจากยางข้างละ 3 เมตร และระหว่างต้นของกาแฟห่าง 3 เมตรเช่นกัน สำหรับพันธุ์ที่ปลูกจะมีทั้ง "อาราบิก้า" ซึ่งเป็นพันธุ์ที่ไม่ค่อยชอบแสงแดดมากนัก ประมาณสัก 30% ก็พอเหมาะปลูกแซมสวนยางมากที่สุด และอีกพันธุ์ "โรบัสต้า" จะต้องการแสงแดดสูงกว่า (70%) ส่วนมากปลูกที่ภาคใต้ แต่เนื่องจากพื้นที่ของตนอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลเพียง 100 เมตร จึงสามารถปลูกกาแฟพันธุ์นี้ได้และแถม

ความน่าสนใจกว่าคือ เรื่องการเก็บเกี่ยวง่าย ลดขั้นตอนไปได้มากกว่าอาราบิก้า จึงเลือกปลูกพันธุ์นี้เยอะกว่า รวมถึงยังได้จัดสรรพื้นที่อีก 4 งานข้างสวนยางสำหรับเลี้ยงปลา (ปลาหมอยักษ์ : พันธุ์ชุมพร) เพื่อการเสริมรายได้ ลดรายจ่ายในครัวเรือน ร่วมอีกทางด้วย

ปัจจุบันสวนยางของคุณประกาศเปิดกรีดมากกว่า 5 ปีแล้ว ใน 1 ปีจะกรีดยางได้ 8 เดือน ส่วนกาแฟพอต้นอายุได้ 2 ปี 4 เดือนสามารถเริ่มเก็บผลผลิตชุดแรก จากการดูแลคือ การให้น้ำซึ่งช่วงแรก(หลังปลูกใหม่) กับพอโตแล้วและเข้าสู่ช่วงแล้ง/ฝนไม่ตก จะให้น้ำบ้างราว 10-15 วัน/ครั้ง และการให้ปุ๋ยจะเริ่มเมื่ออายุได้ 1 เดือนขึ้นไป ใส่สูตรเดียวกับยาง เช่น 30-5-18 หว่านให้ทั่วประมาณ 25 กก./ไร่/ครั้ง ในช่วงต้นกับปลายฝน และหากมีโรค-แมลงเข้ารบกวน เช่น เพลี้ยอ่อน ซึ่งเป็นศัตรูสำคัญก็อาจมีการพ่นยาป้องกัน (Chlorpyrifos) 1 ครั้งช่วงหลังการเก็บเกี่ยว กาแฟโรบัสต้าจะเก็บได้ปีละ 1 ครั้ง ช่วงเดือนมกราคม เลือกเก็บที่สูงประมาณ 80% หรือในซอกถ้ามีเมล็ดสีแดง 100 เมล็ด และเมล็ดสีเขียวเหลือ 10-20 เมล็ด สามารถดูจากกิ่งได้เลย

ฉบับ เดือนสิงหาคม 2558 หน้า 33

ผลผลิตเฉลี่ยที่ได้ราว 8 กก./ต้น/ปี หรือหากได้รับแสงดีก็อาจสูงถึง 20 กก./ต้น/ปีก็มี ซึ่งมีราคาจำหน่ายผลเชอร์รี่อยู่ที่ 9-15 บาท/กก. และพันธุ์อาราบิก้าซึ่งจะเก็บได้ 3 รอบ คือ ตั้งแต่เดือน พ.ย.-ม.ค. โดยหลังจากตัดดอกแล้วประมาณ 8 เดือน (หรือกรณีปลูกที่สูงมาก เช่น ดอยช้าง จะใช้เวลาประมาณ 11 เดือน เพราะอากาศเย็น ผลกาแฟสุกแก่ช้า แต่ได้คุณภาพดี คือ ความหอมจะมากกว่า) การเก็บต้องเฉพาะลูกที่แดงเท่านั้น หรือสามารถมีลูกเขียวปนไม่เกิน 5% จากนั้นจึงนำผลเชอร์รี่สดไปผ่านกระบวนการแปรรูปต่อไป ผลผลิตเฉลี่ยที่ได้ 4-5 กก./ต้น/ปี ราคารับซื้ออยู่ที่ 18 บาท/กก. โดยเน้นการขายสดหรือ "ผลเชอร์รี่" เพื่อลดขั้นตอนผลิตทั้ง 2 พันธุ์ ด้านการเลี้ยงปลาหมอยักษ์ซึ่งใช้บ่อลึก 1.5 เมตร เนื้อที่ 2 งาน ปล่อยพันธุ์ปลา (ไซส์ 1 ซม.) อัตรา 1 หมื่นตัว/บ่อ ในช่วงแรกคุมระดับน้ำไม่เกิน 25 ซม. หลังจากนั้นแล้วจึงเพิ่มระดับน้ำขึ้นตามขนาดปลาที่โตไปเรื่อย และเลี้ยงด้วยอาหารเม็ดให้กินเข้ากับเย็น ระยะ 2 เดือนแรกจะกินอาหารอยู่ที่ 25 กก./2วัน/บ่อ จากนั้นค่อยปรับตามการเจริญเติบโต ซึ่งจะใช้เวลาเลี้ยง 4 เดือน จึงจับปลาขายได้ เรื่องราคาจะมีพ่อค้าเข้ามาเสนอให้เอง เช่นล่าสุดที่ขายได้คือ 80 บาท/กก. (ไซส์ 4 ตัว/กก.) โดยทั้งหมดนี้สามารถสร้างอาชีพ และรายได้ ตลอดจนยังเป็นทุนหมุนเวียนให้อย่างไม่ขาดสนเลย

• สวนผลไม้ล้อมสวนยาง (อีกอาชีพเสริมที่ได้ผล!)

อีกราย คือ นายคณิต ศรีพันนาม อยู่บ้านเลขที่ 82 หมู่ 1 ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย โทร. 089-025-2690 ก็ได้เล่าให้ฟังว่า อาชีพเดิมของทางครอบครัวทำสวนลิ้นจี่-



ที่คณิต ศรีพันนาม (กันซ้ายมือ) และคุณพ่อถ้อยภักกับหัวหน้าจาก สกย.จ.เชียงราย



เงาะโรงเรียน



กล้วยหอมทอง

ลำไย ควบคู่กับนา จนมาระยะหลัง "พ่อ" เริ่มรู้สึกว่าสู้ไม่ไหวกับยา/สารเคมีที่ใช้ในการผลิต (การบังคับบนอกฤดู) ที่ซั้ทั้ง 2 ชนิดดังกล่าว จึงเปลี่ยนแนวหันมาปลูกยางแทนในพื้นที่ 22 ไร่ ช่วงเมื่อ 9 ปีที่แล้ว และจากนั้นก็ค่อยๆ ปรับวิถีในการผลิตมาเรื่อยๆ พร้อมกับตนเอง ซึ่งก็ได้เริ่มเข้ามาดูแลแบ่งเบางานต่อจากพ่อจนถึงปัจจุบัน โดยนอกจากสวนยางแล้วก็มี "ผลไม้" ได้แก่ เงาะ

โรงเรียน และกล้วยหอมทอง ที่สร้างรายได้ให้อย่างดี และต่อไปก็จะมีลองกอง ทุเรียน สะละอินโด ซึ่งได้ทยอยนำเข้ามาปลูกเพิ่มไว้แล้ว มีทั้งปลูกแซมกันไปและจัดสรรพื้นที่รอบสวนยาง (ที่มีลักษณะลาดเท) เพื่อจัดการผลิตแบบเน้นไม่

ให้เกิดการสูญเสียเปล่า รวมแล้วตอนนี้เต็มทั้งหมด 45 ไร่ในพื้นที่ซึ่งมีอยู่

จากความตั้งใจที่จะลด ละ เลิกการใช้สารเคมี (อย่างหนัก) และเปลี่ยนมาใช้วิธีแบบ "ชีวภาพ" โดยเน้นเป็น "ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ" เช่น ปุ๋ยหมักอีเอ็ม (สูตรปลา) เพื่อทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี อีกทั้งการจัดการโรค-แมลงศัตรูพืชโดยใช้น้ำหมักสูตรสมุนไพร หรือสารชีวภัณฑ์ อาทิ บีวเวอเรีย ไตรโคเดอร์มา เป็นต้น หรืออาจใช้สารเคมีบ้างในกรณีที่มีการระบาดมากๆ เพื่อการตัดวงจร ส่งผลให้วันนี้ไม่เพียงรายได้จากสวนยางที่เปิดกรีดได้แล้ว ขณะเดียวกันรายได้จากผลไม้ที่มีต้นทุนในการผลิตต่ำ อาทิ เงาะ มีอยู่ประมาณ 50 ต้น ปลูกระยะ 8x8 เมตร จะให้ผลผลิตในฤดู (แต่ช้ากว่าภาคใต้) เฉลี่ยอยู่ที่ 200 กก./ต้น/รอบ ราคาส่งตั้งแต่ 20-25 บาท/กก. และกล้วยหอมทอง ราคาส่งอยู่ที่ 12 บาท/กก. ส่งเจ้าประจำอยู่ในตลาดจังหวัดฯ ก็เป็นอีกตัวช่วยในการขับเคลื่อนชีวิตความเป็นอยู่สู่ความพอเพียง และยิ้มได้ อย่างไม่คลอนแคลน.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง จังหวัดเชียงราย (หรือ กยท.จ.เชียงราย) 468/121-122 หมู่ 3 บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย โทร. 053-767670

ฉบับ เดือนสิงหาคม 2558 หน้า 78



บอกเล่าเก้าสิบ

โดย : กองบรรณาธิการ

โครงการเกิดพระเกียรติฯ

“ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน”



ร่วมพิธีเปิดงาน

ก.เกษตรฯ ร่วมกับ หน่วยงาน ภายใต้อการดูแล นำโดย การยางแห่งประเทศไทย (สกย. และ อ.ส.ย.) ร่วมเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงาน โครงการเกิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ “ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชา ถวายพ่อของแผ่นดิน” ขูแนวคิด คุณค่าแห่งสายน้ำ สร้างสวนยางเศรษฐกิจพอเพียง เปลี่ยนน้ำเสียเป็นพลังงาน ระหว่างวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2558 ณ ศูนย์เรียนรู้ยางพาราจังหวัดขอนแก่น คำม่วง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น

นายอำนาจ ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานเปิดงานกล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้น้อมนำพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาขยายผลเป็นรูปธรรมกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ แนวพระราชดำริประการหนึ่งที่สำคัญยิ่ง คือ เรือน้ำ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแนวทางการจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรแก่ราษฎรในท้องถิ่นที่

ขาดแคลนน้ำในการประกอบอาชีพ ตลอดจนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ สามารถบรรเทาความเดือดร้อนและเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนทั่วทั้งประเทศ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกใน

พระมหากรุณาธิคุณยิ่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้น้อมนำพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านมาร้อยเรียงเพื่อเกิดพระเกียรติและเผยแพร่พระเกียรติคุณในโครงการ “ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน” ซึ่งทุกหน่วยงานในสังกัด จะหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมเผยแพร่พระอัจฉริยภาพของพระองค์ในหลายๆ มิติ และนำเสนอให้ประชาชนเห็นเป็นรูปธรรมตลอดทั้งปี 2558 เพื่อกระตุ้นเตือนให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญต่อสถานการณ์ความเสี่ยงการขาดแคลนน้ำและภาวะภัยแล้งในปัจจุบัน รวมทั้งเกิดการสร้างความตระหนักของคนในชาติให้เห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรน้ำทุกหยดที่มีค่าและหามาด้วยความยากลำบาก ทุกภาคส่วนจึงต้องร่วมกันใช้ประโยชน์จากน้ำอย่างรู้คุณค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด และ กยท. ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพหลักในครั้งนี้มี ความสำคัญในการดูแลและพัฒนา

ประโยชน์จากน้ำในการปลูกสร้างสวนยางพารา จนกระทั่งได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ สามารถนำไปแปรรูปเพิ่มมูลค่าหรือประกอบธุรกิจได้อย่างมากมาย รวมถึงมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับภาคครัวเรือน ภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรมยางพารา เป็นสิ่งสมควรขยายผลต่อไปอย่างยิ่ง ซึ่งกิจกรรมในงานต่างๆ สามารถนำไปเป็นแนวคิดต่อยอดพัฒนา หรือประยุกต์ให้สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน

นายประสิทธิ์ หมดเสน รองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง ปฏิบัติงานในกิจการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ในนามของการยางแห่งประเทศไทย หรือ กยท. (ความร่วมมือระหว่าง 2 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง และ องค์การสวนยาง) ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพร่วมกันจัดกิจกรรมเกิดพระเกียรติฯ ในเดือนกรกฎาคม 2558 ภายใต้อโครงการ “ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน” ณ ศูนย์เรียนรู้ยางพาราจังหวัดขอนแก่น ภายใต้อแนวคิด “คุณค่าแห่งสายน้ำ สร้างสวนยางเศรษฐกิจพอเพียง เปลี่ยนน้ำเสียเป็นพลังงาน” ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ กยท. จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณ และแสดงถึงพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในด้านการแสวงหาแหล่งน้ำ และการบริหาร



ฉบับ เดือนสิงหาคม 2558 หน้า 79

จัดการทรัพยากรน้ำ รวมถึงสร้างความตระหนักให้ทุกภาคส่วนเห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรน้ำ และใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ผ่านการรับรู้ข้อมูลและการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมที่น่าสนใจต่างๆ ได้แก่ การจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ นิทรรศการการทำสวนยางแบบเกษตรผสมผสาน ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง โดยแสดงระบบการใช้น้ำ การสูบน้ำบาดาลด้วยเครื่องปั้มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเหมาะสำหรับพื้นที่ภาคอีสานที่ขาดแคลนแหล่งน้ำบนดิน การใช้วัสดุปูพื้นบ่อน้ำด้วยยางพาราป้องกันการรั่วซึมของน้ำ การเปลี่ยนน้ำเสียในอุตสาหกรรมยางพาราเป็นพลังงานก๊าซชีวภาพสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการหมักร่วมกับการใช้ไม้พินและใช้หุ้ดอาหาร ช่วยประหยัดพลังงานและลดค่าใช้จ่ายแก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร รวมถึงเป็นการดำรงชีพอย่างพอเพียง

นายประสิทธิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ภายในงานยังมีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านยางพาราผ่าน 8 ฐานเรียนรู้ ได้แก่ **ฐานเรียนรู้การผลิตพันธุ์ยาง** ซึ่งมีการจัดการระบบการให้น้ำโดยใช้สปริงเกอร์ และใช้ชุดควบคุมเวลาการให้น้ำแบบอัตโนมัติเพื่อประหยัดการใช้น้ำและแรงงาน **ฐานเรียนรู้การปลูกยาง การดูแลรักษา พืชแซม พืชคลุมดิน** เป็นการจัดแสดง สาธิตการดูแลรักษาสวนยางในระยะก่อนให้ผลผลิต การปลูกยางเพื่อใช้ศึกษาเปรียบเทียบลักษณะของพันธุ์ยางจำนวน 11 สายพันธุ์ โดยมีการแสดงการใช้ระบบการให้น้ำแบบน้ำหยด และเทปน้ำพุ่ง ซึ่งจะทำให้การให้น้ำได้ประโยชน์กับพืชแซมที่ร่วมยาง และยางพาราในเวลา



การจัดการให้น้ำที่แบบผสมผสาน (แบบมินิสปริงเกอร์ ร่วมกับเทปน้ำหยด)



การเคลือบสระน้ำด้วยยางธรรมชาติ

เดียวกัน **ฐานเรียนรู้การบำรุงรักษา การเก็บเกี่ยวผลผลิต** เป็นการจัดแสดงและสาธิตการดูแล การบำรุงรักษาสวนยางในระยะให้ผลผลิต และอื่นๆ เป็นการแนะนำการเพิ่มผลผลิตในช่วงหน้าแล้ง และในระยะฝนทิ้งช่วงด้วยการให้น้ำ แบบสปริงเกอร์จากแหล่งน้ำบาดาล โดยใช้เครื่องปั้มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สูบน้ำ ทำให้ประหยัดพลังงานและเหมาะสำหรับพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ขาดแคลนแหล่งน้ำบนดิน **ฐานเรียนรู้การแปรรูปผลผลิตยางขึ้นต้น, ฐานเรียนรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางเพื่อเพิ่มมูลค่า, ฐานเรียนรู้หลุม** โดยมีการจัดการระบบน้ำด้วยการใช้น้ำแบบมินิสปริงเกอร์ในหลุมเดียวกัน ทำให้เกิดการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า **ฐานเรียนรู้บ้านวิถีชีวิตชาวสวนยาง** ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการจัดจำลองบ้านวิถีชีวิตชาวสวนยาง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและจัดการระบบน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยการใช้น้ำแบบน้ำหยด แบบมินิสปริงเกอร์ การคลุมโคนด้วยฟางข้าว เพื่อลดการ

สูญเสียน้ำ การใช้น้ำร่วมกันระหว่างการเลี้ยงกับเลี้ยงปลา และการใช้น้ำจากบ่อเลี้ยงปลามารดน้ำพืชผัก ฯลฯ และ **ฐานเรียนรู้การปลูกยางแบบผสมผสาน** เป็นการปลูกยางผสมผสานด้วยการปลูกพืชเศรษฐกิจหรือพืชผัก การเลี้ยงสัตว์ เพื่อใช้ในการบริโภคภายในครัวเรือนเป็นหลัก เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการครองชีพ สร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร มีการสาธิตระบบการจัดการน้ำโดยการสูบน้ำจากบ่อบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ขึ้นมากักเก็บในถังเก็บและบ่อน้ำที่ปูพื้นด้วยยางพาราป้องกันการสูญเสียน้ำ การรั่วซึมของน้ำ ซึ่งเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีสภาพดินเป็นดินทรายไม่อุ้มน้ำ และขาดแคลนแหล่งน้ำ

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมทรัพยากรน้ำ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมบูรณาการการจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อแสดงให้เห็นถึงการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าในมิติต่างๆ ของภาคการเกษตร ทั้งด้านการจัดการบำรุงดิน การประมง การเลี้ยงสัตว์ การผลิตพืช และการติดตั้งระบบน้ำในแปลง เป็นต้น อันเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย โดยมุ่งหวังให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไปน้อมนำแนวทางการบริหารจัดการน้ำ มาปรับใช้ในการทำเกษตรและชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ภัยแล้งในปัจจุบัน

๖๗๖๖๖๖ ๗๙



กยท. เปิดบ้านต้อนรับ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน “สมาคมคนกรีดยางและเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยฯ” ร่วมหารือแนวทางการสนับสนุนสถาบันเกษตรกรวิสาหกิจชุมชน ชู แปรรูปร่างเพิ่มมูลค่า สร้างรายได้ ยั่งยืน

- ThaiPR.net 19 ส.ค. 2558

เมื่อเร็วๆ นี้ ผู้แทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน “สมาคมคนกรีดยางและเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยแห่งประเทศไทย” เข้าหารือผู้บริหาร การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ณ สำนักงานกลาง พร้อมเสนอให้ กยท. สนับสนุนกลุ่มสถาบันเกษตรกรวิสาหกิจชุมชน เน้นแปรรูปยางเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า ด้าน กยท. พร้อมสนับสนุนดูแลเกษตรกรเต็มที่ในฐานะรัฐวิสาหกิจใหม่ดูแล **ยางพารา** ครบวงจร

นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า กยท. มีนโยบายพร้อมให้การสนับสนุนเกษตรกรชาวสวนยางและสถาบันเกษตรกรที่ได้รับการขึ้นทะเบียน ในเรื่องของการลงทุนแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า ซึ่งการนำน้ำยางไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยางเพื่อเพิ่มมูลค่านั้น นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งทั้งภาคเกษตรกรผู้ผลิต และภาคอุตสาหกรรมควบคู่กัน ซึ่งขณะนี้ กยท. อยู่ระหว่างการนำเสนอให้คณะกรรมการบริหารการยางแห่งประเทศไทย พิจารณากำหนดระเบียบข้อบังคับ และวิธีการนำเงินไปช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์อย่างเต็มที่ เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไปตามนโยบายรัฐเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางอย่างเร่งด่วน ทั้งในเรื่องของการปลูกแทน การจัดสวัสดิการแก่พี่น้องชาวสวนยาง การพัฒนาสถาบันเกษตรกร รวมถึงงานวิจัยต่างๆ ที่จะเป็ประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบ **ยางพารา** ของไทย ซึ่งเป็นเรื่องที่ กยท. ต้องบริหารจัดการตามภารกิจหน้าที่ในการดูแลพี่น้องชาวสวนยางทั่วประเทศ

นายวีระศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ กยท. ต้องเร่งดำเนินการวาระเร่งด่วน เพื่อวางโครงสร้างและจัดบุคลากรให้ลงตัว เพื่อบริหาร กยท. ได้อย่างเต็มกำลังสอดคล้องกับภารกิจทั้งหมดตามพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้น ทั้งในด้านการปลูก การแปรรูปและอุตสาหกรรม รวมถึงตลาดยาง และให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้าน **ยางพารา** ในภูมิภาคอย่างเต็มรูปแบบ โดยหลักการสำคัญ กยท. ต้องการให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางมีส่วนร่วมบริหารจัดการ กยท. ให้เป็นหน่วยงานเพื่อพี่น้องเกษตรกรอย่างแท้จริง

ด้านนายมนัส บุญพัฒน์ ตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กล่าวว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเป็นกลุ่มที่ได้รับความเดือดร้อนจากการขายและแปรรูปน้ำยาง ซึ่งทางกลุ่มต้องการเข้าร่วมโครงการเงินกู้ 5,000 ล้านบาท ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางซึ่งกฎหมายเดิมนั้นไม่รองรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในการเข้าร่วมโครงการ อย่างไรก็ตาม ทาง ค.ร.ม. ได้เร่งดำเนินการช่วยเหลือและมีมติเห็นชอบให้มีการเพิ่มกลุ่มสถาบันเกษตรกรที่เป็นวิสาหกิจชุมชนให้สามารถเข้าร่วมโครงการ 5,000 ล้านบาท กับ ธ.ก.ส. ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จึงถือโอกาสนี้ขอฝากให้ กยท. สนับสนุนกลุ่มด้วยอีกทางหนึ่ง



19 สิงหาคม 2558 หน้า 10



ดลมนัส กาเจ

ยางพาราพันธุ์ทนแล้ง

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา สภาพภูมิอากาศในบ้านเรามีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ที่จริงแล้วไม่เพียงแต่บ้านเราครับ แต่เป็นกันทั่วโลก เนื่องจากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนีโญ ทำให้เกิดภาวะฝนทิ้งช่วงในพื้นที่ที่ฝนตกชุก อย่างภาคใต้ ส่งผลกระทบโดยตรงการภาคการเกษตร รวมถึงการปลูกยางพาราอีกด้วย

พูดถึงการทำสวนยาง แม้ว่า ทุกวันนี้ราคายางพาราจะตกต่ำ อยู่ราวๆ กก.ละ 45-50 บาท เกษตรกรชาวสวนยางพาราที่คุ้นเคยกับราคากิโลละกว่า 150 บาทในอดีตนั้น รู้สึกว่ามันน้อยเหลือเกิน แต่สำหรับเกษตรกรรายใหม่ และเป็นรายย่อยโดยเฉพาะในภาคอีสานนั้นรู้สึกธรรมดา เพราะยางพาราที่กรี๊ดได้ในช่วงที่ราคายางตกต่ำ และหลายคนมองว่าการทำสวนยางพาราก็ยังดีกว่า และมีรายได้ดีกว่าการปลูกพืชอย่างอื่นด้วย

เอากันง่าย ๆ ครับ สมมุติว่า เกษตรกรรายย่อยมีสวนยางอยู่ 10 ไร่ กรี๊ดได้วันละ 30 กก.กรี๊ดเองสองสามภรรยา ขายในราคากก.ละ 45 บาท จะได้เงินวันละ 1,350 บาท เดือนหนึ่งก็ได้ 4 หมื่นบาท หักวันหยุดบ้าง ฝนตก ลูกป่วยที่ไปกรี๊ดไม่ได้บ้างเดือนละ 10-15 วัน ก็ยังมีรายได้เดือนละกว่า 2 หมื่นบาท เพียงพอสำหรับอยู่อย่างพอเพียงที่ใช้ชีวิตในชนบท ที่สำคัญในสวนยางพาราสามารถปลูกพืชอย่างอื่นที่สร้างรายได้เสริมได้อีกด้วย อย่างภาคใต้นิยมปลูกต้นเหลียง และมะละกอแขกดำ เป็นต้น

อันนี้พูดถึงวันนี้ครับ ถ้านาคตราคาอาจดีขึ้น ก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นอีก กรี๊ดได้ 25 ปี ขายต้นยางได้อีกครับ เป็นเงินก้อนเลย ซึ่งในอดีตมีการซื้อขายกันไร่ละ 7-9 หมื่นบาท เพราะเนื้อไม้ยางพาราสวย เหมาะกับการ

ทำเฟอร์นิเจอร์ วงการช่างเรียกว่าสักขาว ปัจจุบันยังขายได้ไร่ละราว 5-6 หมื่นบาท มีสวนยาง 10 ไร่ได้เงินก้อน 5 แสนบาท เวลาปลูกใหม่ได้ทุนจากการขายแห่งประเทศไทยอีก (สขย.เก่า) อีกไร่ละกว่า 1 หมื่นบาท

ก่อนหน้านี้ต้องยอมรับว่า การพัฒนาและการปรับปรุงพันธุ์ยางพาราค่อนข้างช้า ภาครัฐยังส่งเสริมให้ปลูกพันธุ์อาร์อาร์ไอเอ็ม 600 ที่มาเลเซีย ห้ามปลูกมาเกือบจะ 30 ปีแล้ว เป็นพันธุ์เก่าที่ให้ผลผลิตน้อย เกิดโรคระบาด แต่ปัจจุบันทางกรมวิชาการเกษตรได้ปรับปรุงสายพันธุ์ที่ดีขึ้นมาหลายรุ่นแล้ว ล่าสุดเป็นพันธุ์ยางพาราที่ทนแล้ง หรือเรียกภาษาราชการว่า พันธุ์ยางพารา เหมาะกับพื้นที่ปลูกในพื้นที่กึ่งแห้งแล้ง ปริมาณน้ำฝนน้อยกว่า 1,600 มม.ต่อปี หรือฝนทิ้งช่วงได้ 3-5 เดือน มี 2 สายพันธุ์ด้วยกันคือ พันธุ์ "RRIT 3604" และ RRIT 3906 เหมาะกับภาคอีสาน

ความสำเร็จในครั้งนี้ **อนันต์ สุวรรณรัตน์** อธิบดีกรมวิชาการเกษตร บอกว่า เกิดมาจากที่กรมวิชาการเกษตรได้มอบหมายให้สถาบันวิจัยยาง ดำเนินโครงการวิจัยพันธุ์ยางให้เหมาะสมกับพื้นที่กึ่งแห้งแล้ง เพื่อคัดเลือกพันธุ์ยางใหม่ที่ให้ผลผลิตน้ำยางสูง เจริญเติบโตดี โดยใช้ระยะเวลาดำเนินการวิจัยนานถึง 18-20 ปี

ผลการวิจัยพบว่า มีพันธุ์ยางที่สามารถเจริญเติบโตดี ให้ผลผลิตน้ำยางสูง และปรับตัวได้ดีในสภาพพื้นที่ที่มีช่วงแล้งยาวนาน 3-5 เดือน ถือเป็นพันธุ์ยางทางเลือกที่มีลักษณะตรงตามความต้องการของเกษตรกร

ที่ผ่านมายางพาราพันธุ์อาร์อาร์ไอเอ็ม 600 จะให้ผลผลิตเพียงไร่ละราว 240-270 กก.ต่อไร่ แต่สำหรับยางพันธุ์ใหม่ทั้ง 2 สายพันธุ์ที่ว่านี้ ผลการทดลองจะได้ผลผลิตต่อไร่ต่อปีอยู่ระหว่าง 350-450 กก.ครับ ทางกรมวิชาการเกษตรได้เตรียมแผนแนะนำให้เกษตรกรปลูกต่อไป รายละเอียดจะมาเล่าในโอกาสหน้าครับ



20 สิงหาคม 2558 หน้า 14 (1)

แฉดวง

ทรัพยากรธรรมชาติ

เกาะติดความเคลื่อนไหวแวดวงเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั่วไทย...นสพ.บ้านเมือง ประจำวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2558.....● **ข่าวแรก...สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี** เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ เฉลิมพระเกียรติฯ พิษณุโลก-ข้าฯ ครั้งที่ 7 “ชิง-ข้า เพื่อชีวิต” พร้อมทั้งเป็นองค์ปาฐกพิเศษเรื่อง “ชิง-ข้า ในวัฒนธรรมไทย” จัดโดยองค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ เอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่.....● **เรื่องดีๆ...นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์** เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 18-27 สิงหาคม 2558 กระทรวงเกษตรฯ ได้จัดงาน “ของดีจากชายแดนใต้” ครั้งที่ 8 ขึ้น ณ กรมชลประทาน อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ว่า กระทรวงเกษตรฯ ได้จัดงานของดีจากชายแดนใต้ เป็นประจำทุกปี เพื่อเผยแพร่ผลงาน การพัฒนาอาชีพการเกษตรที่สามารถขยายผลได้ในการส่งเสริม

เกษตรกร สถาบันเกษตรกรในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งได้นำผลผลิตด้านการเกษตรมาจำหน่าย เป็นการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรระดับชุมชนให้เป็นที่ยอมรับของประชาชนและผู้บริโภค ช่วยสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรที่ประสบเหตุการณ์ความไม่สงบ ที่ส่งผลกระทบต่อการค้าในชีวิตและการประกอบอาชีพ ตลอดจนก่อให้เกิดความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้เป็นอย่างมาก.....● **นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)** เปิดเผยว่า นอกจาก อ.ส.ค.จะจัดกิจกรรมส่งเสริมตลาดนมเปรี้ยวโยเกิร์ตพร้อมดื่มยูเอชทีเพื่อกระตุ้นยอดขายภายในประเทศเพิ่มสูงขึ้นแล้ว ปีนี้ยังมีภารกิจโปรโมทสินค้านมเปรี้ยวโยเกิร์ตพร้อมดื่มในประเทศเพื่อนบ้านด้วย เพื่อขยายฐานตลาดและผู้บริโภคเพิ่มขึ้น ล่าสุด อ.ส.ค.ได้ส่งทีมเจ้าหน้าที่แผนกการค้าระหว่างประเทศร่วมกับผู้จัดจำหน่ายนมไทย-เดนมาร์กหรือเอเยนต์ ในราชอาณาจักรกัมพูชา 2 ราย ได้แก่ Border Plus Co.,Ltd และ Phnom Penh Corporation Co.,Ltd จัดกิจกรรม “Milk On the Road” ในรูปแบบขบวนคาราวานเพื่อออกประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์กในพื้นที่ 4 จังหวัดของกัมพูชา ได้แก่ เสียมเรียบ พระตะบอง ทมเปญ และกัมปงจาม รวม 32 จุด.....● **นายอำนาจ ปะเตเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์**

เป็นประธานเปิดงาน ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ปากเกร็ด “เทศกาลสินค้าปลัสด์ดีคุณภาพ” ในวันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2558 โดยงานจะมีไปถึง-16 ก.ย. 2558 ณ กรมชลประทาน อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี.....● **น.ส.วรารณ์ พรหมพจน์ รองอธิบดีกรมประมง** เปิดเผยว่า เนื่องจากแต่ละปีไทยได้มีการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์จาก 70 ประเทศทั่วโลก ปริมาณมากถึง 700,000-900,000 ตัน โดยมีสินค้านำเข้าหลักได้แก่ **ทูน่า ปลาซาดีน และ ปลาหมึก** เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ปี 2558 นี้ กรมประมงได้มีแผนเร่งสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศในการแก้ไขปัญหาการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม (IUU) นำร่องกับ 5 ประเทศที่ไทยมีการนำเข้าสัตว์น้ำสูง ได้แก่ ปากัวนิวกินี ฟิลิปปินส์ ไต้หวัน จีน และเกาหลีใต้ เพื่อสร้างกรอบความร่วมมือในการป้องกันการทำการประมง IUU พร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารการทำประมงกับประเทศต้นทาง.....● **เดินเครื่องเต็มฝีจักรจับกุมอย่างต่อเนื่อง นายอรรถพล เจริญชันษา ผอ.สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า** พร้อมด้วยชุดปฏิบัติการพยัคฆ์ไพร ได้เข้าดำเนินการปฏิบัติตามยุทธการป่าสักที่ยั่งยืนในเขตป่าต้นน้ำป่าสัก อ.รังเก่า จ.เพชรบูรณ์ และเขตด่านซ้าย จ.เลย ดำเนินการตรวจยึดพื้นที่แปลงยางพาราที่ผิดกฎหมายของกลุ่มนายทุน จำนวน 7 แปลง พื้นที่ตรวจยึดประมาณ 5,000 ไร่ ผู้ต้องสงสัย 5 คน รถแบ็กโฮ 1 คัน และอุปกรณ์การกระทำผิดอีกหลายรายการที่ไม่ม่เอกสารสิทธิ์ของบริษัทหรือกรรมการยางจำกัด เป็นการครอบครองที่ดินที่ผิดกฎหมายจำนวน 3,000 ไร่ ในเขตพื้นที่ป่าต้นน้ำป่าสัก.....● **กรมป่าไม้ประกาศผู้ที่มีมติต่อราชการและการเก็บค่าธรรมเนียม** การขอออกไปเบิกทางน้ำให้หรือ

20 สิงหาคม 2558 หน้า 14 (2)

ของป่าเคลื่อนที่ การขออนุญาตนำไม้หรือของป่าผ่านด่านป่าไม้ และการแจ้งไม้หรือของป่าเขตด่านป่าไม้ และต้องมีหลักฐานที่ใช้ประกอบการยื่นเรื่องราว อัตราค่าธรรมเนียม 1.ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ฉบับละ 5 บาท 2.ใบเบิกทางไม้สัก ฉบับละ 50 บาท 3.ใบเบิกทางไม้อื่นๆ ฉบับละ 20 บาท 4.ใบเบิกทางของป่า ฉบับละ 5 บาท ค่าทำล่วงเวลาคิดร้อยละสิบของเงินค่าภาคหลวงที่คำนวณได้ ในครั้งนั้นๆ แต่อย่างสูงไม่เกิน 400 บาท ผู้ที่มาติดต่อภายหลังเวลาราชการและวันหยุด ต้องชำระค่าล่วงเวลาตามที่ทางราชการได้กำหนดไว้ทั้งนี้ จะต้องได้รับการยินยอมจากผู้มาติดต่อด้วย เมื่อชำระเงินแล้วให้เรียกใบเสร็จจากเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง หากผู้ได้รับหรือจ่ายค่าธรรมเนียมหรือค่าล่วงเวลาเกินกว่าที่กำหนดไว้ ถือเป็นความผิด.....● **ปิดท้ายข่าว...กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม** การแต่งตั้งโอนย้ายข้าราชการพลเรือน บางคนก็ผิดหวัง บางคนสมหวัง เช่น พวกที่ชอบเอาดีใส่ตัว เอาชั่วให้คนอื่น อย่างอักษระย่อ ส. ป่าไม้แพร่ที่มากไปด้วยบารมีจนไม่มีใครกล้าแตะต้อง แ่วๆ...มาว่ามีหลวงพ่ोजินช่วยปกป้อง ย้ายข้ามฝากจากภาคใต้มานั่งเป็น ผอ.สำนักภาคอีสานทั้งที่ป.ป.ช. ชี้มูลกรณีฝ่ายโลกร้อนงบประมาณ 7 ร้อยล้าน 3-4 ปีที่ผ่านมาเรื่องยังเงี่ยบทยเหมือนคลื่นกระทบฝั่ง.....● **ฮัลโหลๆ...ทัน พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสบายดีรีเปล่า** ครบท่าน ช่วยตรวจสอบด้วย เพราะเป็นเงินภาษีจากประชาชน ..ช่วย.....● **แล้วพบกันใหม่พฤษภที่สบตีหน้า** ครบ...กระพุ่ม...



20 สิงหาคม 2558 หน้า 14

อุทยานฯ เขาแหลมลุยจับนายทุนบุกรุกถางป่า-ปลูกต้นยางพารา

กาญจนบุรี/ เมื่อเร็วๆ นี้ นายเทวินทร์ มีทรัพย์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาแหลม อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี ประสานไปยัง พ.อ. สราวุธ ไชยสิทธิ์ รองผบ.ฉก.ลาดหญ้า พล.ร.9 ร.อ.สามารถ ประสพผล ผบ.ลว.ฉก.ลาดหญ้า พ.ต.ท.สิงหา วั่งวงศ์ทอง รอง ผกก.ป.สภ.สังขละฯ พตท.ยอดยิ่ง ชมมี ผบ.ร้อย ตชด.135 สนธิกำลังเจ้าหน้าที่อุทยานฯ ทหารฉก.ลาดหญ้า ตำรวจภูธร สภ.สังขละฯ ตชด.135 กว่า 50

นาย เดินทางไปยังพื้นที่เป้าหมาย ซึ่งทราบว่ามี การบุกรุกแผ้วถางพื้นที่ป่าอุทยานฯ และปลูก ต้นยางพารารวมทั้งคั้นปาล์มเป็นบริเวณกว้าง จนถึงชายเขา เขตบ้านใหม่พัฒนา หมู่ 7 ต.หนองลู อ.สังขละฯ

เมื่อกำลังเจ้าหน้าที่ไปถึงบริเวณพื้นที่ดังกล่าว พบพื้นที่ป่าถูกบุกรุกแผ้วถาง จัดทำเป็นแปลงๆ ปลูกยางพาราและปาล์มจำนวน 3 แปลง ไม่พบ ผู้กระทำความผิด หลังเจ้าหน้าที่ตรวจสอบโดยใช้เครื่อง

มือ GPS พบว่าแปลงที่ 1 บุกรุกพื้นที่อุทยานฯ เขาแหลมจำนวน 7 ไร่ 2 งาน แปลงที่ 2 บุกรุก 7 ไร่ 3 งาน แปลงที่ 3 บุกรุก 9 ไร่ 3 งาน รวมพื้นที่จำนวน 23 ไร่ 8 งาน กำลังเจ้าหน้าที่จึงได้กระจายกำลังกัน แยกย้ายใช้เลื่อยยนต์ มีดโต้ ตัดโค่น ต้นยางพาราและต้นปาล์ม ในพื้นที่ ทั้งหมดทันที

นายเทวินทร์ มีทรัพย์ ทน.อุทยานฯ เขาแหลมเปิดเผยว่า การดำเนินการตัดฟันต้น

ยางพาราในครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของ รมว. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ที่มีนโยบายทางคืนผืนป่าทั่วประเทศ รวมทั้งเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส มหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ 12 ส.ค.58

โดยที่ผ่านมอุทยานฯ เขาแหลมได้ดำเนินการ ตัดโค่นต้นยางพารา ในพื้นที่ต่างๆ ที่ถูกนายทุน บุกรุก ไปแล้วรวมทั้งสิ้น 7 แปลง รวมพื้นที่ยึดคืน ผืนป่า จำนวน 156 ไร่ 25 ตารางวา และจะดำเนินการ ยึดคืนพื้นที่ป่าของอุทยานฯ ที่ถูกกลุ่มนายทุน เข้าบุกรุกแผ้วถาง ซึ่งได้ทำการตรวจสอบแล้ว อีก จำนวน 61 แปลง เนื้อที่ 1,995 ไร่ 90 ตารางวา โดยจะดำเนินการยึดคืนพื้นที่ป่าสู่ธรรมชาติ ให้ แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม เป็นไปตามโครงการ ยุทธการทางคืนผืนป่า

20 - 23 สิงหาคม 2558 หน้า 7 (1)

เปิดใจ 'วีรสิทธิ์ สินเจริญกุล' อนาคต 'ศรีตรัง' ผู้ค้ายางรายใหญ่ของโลก

สัมภาษณ์



นี้ จากปี 2530 ที่สมหวัง สินเจริญกุล ได้ก่อตั้ง บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) หรือ STA ขึ้นมา และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2534 และด้วยการบริหารงานโดย ดร.ไววุฒิ สินเจริญกุล บริษัทได้สั่งสมประสบการณ์ และได้สร้างรากฐาน ที่แข็งแกร่งของธุรกิจ ในหลายด้าน ส่งผลให้บริษัทสามารถขยายธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว จวบจนวันนี้ศรีตรังฯ ถือเป็นผู้นำในการผลิต และจัดจำหน่ายยางธรรมชาติครบวงจรรายใหญ่ที่สุดของโลก "ประชาชาติธุรกิจ" ถือเป็นสัมภาษณ์ "วีรสิทธิ์ สินเจริญกุล" กรรมการบริหาร บมจ.ศรีตรังฯ ถึงสถานการณ์ยางภายใน

ประเทศไทย และในตลาดโลก รวมทั้งแผนธุรกิจในอนาคต

● ทิศทางราคายางในตลาดโลก

ราคายางพาราตกต่ำตลอดในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2011 และตกต่ำที่สุดในเดือน ม.ค.ที่ผ่านมา พอมาเดือน มิ.ย.เริ่มปรับตัวขึ้นมาในระดับหนึ่ง ต่อมาก็มักจะมีนิวเคลียร์หรือห่ามีการตกลงกันได้ ยกเลิกคว่ำบาตรการส่งออกน้ำมัน ค่าเงินดอลลาร์กลับมาแข็งค่า เศรษฐกิจโลกนิ่งตั้งแต่เดือน ก.ค.เป็นต้นมา ราคายางก็อ่อนตัวลงอีก แนวโน้มปีนี้ช่วงต้นปีมองว่าจะไต่เวย์แกว่งในกรอบแคบ ๆ ไม่คิดว่าจะสูงกว่าปีที่แล้ว ราคาลดลงของปีที่แล้ว

ยางแท่ง STR 20 ต้นละ 1,700 เหรียญสหรัฐ ประมาณ กก.ละ 55 บาท ปีนี้ถ้าจะปรับตัวขึ้นด้วยเหตุอะไรก็แล้วแต่ไม่น่าจะสูงกว่าปีที่แล้ว ถ้าดีน่าจะอยู่ในแนวโน้มใกล้เคียงกัน

แต่ถ้าราคาจะต่ำกว่าเดือน ม.ค.ที่ผ่านมา เมื่อดูจากข้อมูลชีพพลาย-ติมานต์ สิงห์ปี 2014 พบแต่โอเวอร์ตีมานด์ เมื่อดูไตรมาสแรกปีนี้มีโอเวอร์ซัพพลาย แต่ไม่ถึงขั้น 4-7 แสนตัน ยังใกล้เคียงกันมาก ดังนั้น คิดว่าราคายางปีนี้น่าจะสูงกว่าปีที่แล้ว ส่วนยางแผ่นรมควันในไทยคงอยู่ในระดับ กก.ละ 60 บาท ขณะที่ราคาส่งออกที่ตลาดซื้อขายล่วงหน้าโตเกียว (TOCOM) ประมาณ กก.ละ 188-197 เยน

20 – 23 สิงหาคม 2558 หน้า 7 (2)

ที่ผ่านมา ตัวเลขชีพพลายถูกตัดไปโดยธรรมชาติ จากราคาที่ตกต่ำต่อเนื่อง มีการโค่นยางแก่ เกษตรกรมีการลดต้นทุนหลายอย่างทำให้ผลผลิตออกมาน้อยลง ส่วนผู้รับจ้างกรีดยางได้ค่าแรงต่ำกว่า 300 บาท/วันหนีไปทำงานในภาคอุตสาหกรรมอื่น

● **การปรับตัวของไทยเพื่อแข่งในตลาดโลก**
หลัก ๆ ยางธรรมชาติยังขึ้นอยู่กับดีมานด์ ชีพพลาย แผนระยะสั้น กลาง ยาวของไทยที่จะแข่งขันในตลาดโลกได้ ควรเพิ่มมูลค่าสินค้า แปรรูปเป็นยางล้อรถยนต์ นำไปราดถนน ผลิตถุงมือยาง ถุงยางอนามัย ควรมีการสนับสนุนการผลิตผลิตภัณฑ์เหล่านี้มากขึ้น เพื่อการเพิ่มดีมานด์ และอีกอย่างต้องควบคุมชีพพลายเพื่อให้เป็นระเบียบ เช่น การให้เงื่อนไขที่จูงใจในการโค่นยางแก่

ทุกอย่างขึ้นอยู่กับดีมานด์ ชีพพลายยกตัวอย่างการแก้ปัญหาของรัฐบาลในอดีต โดยการแทรกแซงซื้อขายในราคาแพงกว่าตลาด ถือว่าเป็นแผนระยะสั้นมาก ๆ ดูเหมือนจะทำให้ราคาเพิ่มขึ้นในระยะสั้น แต่สุดท้ายก็สู้อาตลาดไม่ได้ไหว ราคาตลาด 40 บาท/กก.แต่ซื้อมา 60 บาท/กก. ขายก็ขาดทุน นโยบายระยะสั้นมาก ๆ เป็นการปิดเป็นกลไกตลาด

วิธีการที่ทำให้ผู้ซื้อขายอื่นต้องขยับราคาซื้อเพิ่มขึ้น เป็นการเพิ่มต้นทุนของผู้ประกอบการเล่นด้วยราคาจริงไม่ถูกหลัก การเล่นที่สร้างสรรค์ คือ การเพิ่มดีมานด์ที่ดีที่สุด เมื่อรัฐซื้อมาแพง บางครั้งต้องตัดขายขาดทุน คือ จะยอมเจ็บตัวหรือเปล่า อย่างที่สองคือ เพิ่มดีมานด์ ถามว่าใครจะเอาไปทำอะไรบ้าง แล้วเอายางที่อยู่ในสต็อกออกไปให้หมด เป็นยางปูพื้นสนามบาสเกตบอล ระบายไปผลิตเป็นสินค้าแปรรูปที่ดีที่สุด แต่ขึ้นอยู่กับว่าจะกล้าตัดขายขาดทุนหรือไม่

● **ผลการรวมตลาด AFET กับ TFEX**
ฟีดแบ็กเท่าที่ฟังมา มีสภาพคล่องน้อยมาก จำนวนปริมาณการซื้อขายก็น้อยมากถ้าเทียบกับตลาดซื้อขายล่วงหน้าของสิงคโปร์หรือ TOCOM ของญี่ปุ่น อีกอย่างการเทรดด้วยเงินบาท ซึ่งไม่ใช่เงินสกุลหลักก็ทำให้การซื้อขายต่ำไปด้วย

● **แผนการลงทุนของกลุ่มศรีตรังฯ**

เราเน้นการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ปี 2015 ลงทุนสร้างโรงงานเพิ่มอีก 4 โรง เป็นโรงงานยางแท่ง STR 20 จำนวน 2 โรงและโรงงานยางแท่ง SIR ที่อินโดนีเซียอีก 1 โรง และโรงงานยางแท่งที่พม่าอีก 1 โรง ปี 2014 ที่ผ่านมา มีกำลังการผลิตทั้งสิ้น 1.4 ล้านตัน ขายได้ 1.2 ล้านตัน สำหรับปีนี้ตั้งเป้ากำลังการผลิต 1.5 ล้านตัน คาดว่าจะขายได้ใกล้เคียงกับปีก่อน และปี 2016 ตั้งเป้าผลิตกำลังการผลิต 1.6 ล้านตัน ยอดขายจะตกประมาณ 80% ของกำลังการผลิต ปัจจุบันมีส่วนแบ่งในตลาดโลก 10% ในอนาคตตั้งเป้ามีส่วนแบ่งตลาดโลก 12%

ธุรกิจต้นน้ำ เราซื้อที่ดินปลูกยางได้ครบ 5 หมื่นไร่แล้วอยู่ในภาคเหนือทั้งหมด เรามีที่ดินในภาคเหนือเกือบครบทุกจังหวัด ยกเว้นเพียง 3 จังหวัดในภาคเหนือที่ยังไม่มีที่ดิน โดยเราไล่ซื้อที่ดินแปลงละ 700-800 ไร่บ้าง 1,000-2,000 ไร่บ้าง สูงสุดแปลงละ 4,000 ไร่ ใช้เวลาซื้อนาน 5 ปี ซึ่งราคาที่ขึ้นเร็วมาก ผ่านไป 3-4 ปี ราคาขึ้น 3-4 เท่า มีคนมาเสนอขายจำนวนมาก เราใช้เวลารวบรวมนาน เพราะต้องการซื้อที่ดินถูกกฎหมายที่มีโฉนดเท่านั้น จึงต้องใช้เวลาไปตรวจสอบก่อนซื้อพอสมควร และปลายปีนี้จะเริ่มกรีดยางล็อตแรกได้ประมาณ 170 ไร่ ช่วงนี้ต้องศึกษาไปในตัวว่า มีผลเสียอย่างไร หากว่าดี และคุ้มค่าจะลงทุนเพิ่ม

ธุรกิจกลางน้ำ เราทำอยู่แล้ว ขณะนี้มีโรงงานทั้งหมด 29 แห่ง แยกเป็นโรงงานผลิตยางแผ่น 6 แห่ง โรงงานผลิตน้ำยางข้น 7 แห่ง ที่เหลือเป็นโรงงานผลิตยางแท่ง โรงงานตั้งในต่างประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย 3 แห่ง เมียนมาร์ 1 แห่ง ที่มูตัง ในรัฐของกะเหรี่ยง โดยโรงงานที่ประเทศเมียนมาร์ แรงงานยังมี เพราะประชากรมีจำนวนมาก ค่าแรงรายวันอยู่ที่ 150 บาท ส่วนกัมพูชาและ สปป.ลาว ค่อนข้างขาดแคลนแรงงาน เพราะเข้ามาทำงานในไทยจำนวนมาก เนื่องจากค่าแรงวันละ 300 บาท ส่วนเวียดนาม

เรามีบริษัทเทรดตั้งรับซื้อขายไปส่งออก

ธุรกิจปลายน้ำ มีโรงงานผลิตถุงมือยาง 4 โรงงานอยู่ที่หาดใหญ่ 3 โรง และสุราษฎร์ธานี 1 โรง กำลังการผลิตรวม 1.4 หมื่นล้านชิ้น ธุรกิจผลิตยางราวบันไดเลื่อน ส่วนธุรกิจผลิตยางล้อรถยนต์ เราไม่ทำ ต้องดูดี ๆ เพราะอาจจะเกิด Conflict of Interest กับลูกค้า 200 กว่าราย ลูกค้าที่ทำยางล้อรถยนต์เป็นลูกค้าเราทั้งหมดในโลกนี้ ไม่อย่างนั้นจะดูเหมือนไปผลิตสินค้าแข่งกับลูกค้า เรื่องนี้ต้องศึกษาให้ดี ๆ ว่า มีผลเสียอย่างไร นี่คือ เหตุที่เราไม่เข้าสู่ธุรกิจยางล้อ ซึ่งปัจจุบันมีผู้ผลิตรายใหญ่ที่ซื้อจากเรา เช่น บริดจสโตน มิชลิน กู๊ดเยียร์ แต่เราจะกระจายความเสี่ยงไม่ขายให้รายใดรายหนึ่งเกิน 8% ของ 1.2 ล้านตัน/ปี ถ้าเริ่มเข้า 8% เมื่อไหร่จะเริ่มมอนิเตอร์

● **ปริมาณการซื้อขายค่อนข้างมาก บริหารความเสี่ยงอย่างไร**

เรามีจุดรับซื้อที่มากกว่าคู่แข่ง แล้วจะขยายต่อเนื่อง เรื่องการบริหารความเสี่ยงในการซื้อขาย ต้องดูราคาซื้อขายในตลาด และราคาที่เราจะรับซื้อ เรามี CSR จะไม่กดราคาซื้อจนเกินไป ต้องอยู่ด้วยกันได้ทั้ง 2 ฝ่าย เป็นนโยบายกรีนชีพพลาย จะไม่กดราคาซื้อ

ปีที่แล้วบริษัทขายปริมาณ 1.2 ล้านตัน มูลค่า 7.5 หมื่นล้านบาท เพราะราคาขายตกต่ำ เราเคยมียอดขาย 1 แสนล้านบาท ช่วงยางราคาดี โดยขายปีละ 9 แสนกว่าตันถึง 1.1 ล้านตันต่อปีมาแล้ว ปริมาณการขายเพิ่ม 7% แต่ราคาขายในปีที่ผ่านมาตกลงถึง 30% ไม่สามารถชดเชยกันได้ ปัจจุบันกลุ่มศรีตรังมีพนักงานของกลุ่มบริษัททั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ มีทั้งหมดประมาณ 1.2 หมื่นคน



20 สิงหาคม 2558 หน้า 23

ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าประเทศไทย ประจำวันที่ 19 สิงหาคม 2558

| ยางแผ่นรมควันชั้น 3 (RSS3) | | | | | | หน่วย : บาท/ก.ก. | |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------------|----------|----------------------|-----------------|
| เดือนส่งมอบ | เปิด | สูง | ต่ำ | เปลี่ยนแปลง | ราคายุติ | ปริมาณ การซื้อขาย | สถานะ คงค้าง |
| ก.ย.58 | 49.00 | 49.00 | 49.50 | -0.60 | 49.50 | 9.00 | 72.00 |
| ต.ค.58 | 50.80 | 50.80 | 50.80 | -0.20 | 50.80 | 5.00 | 82.00 |
| พ.ย.58 | 50.80 | 50.80 | 51.20 | 0.20 | 51.20 | 5.00 | 184.00 |
| ธ.ค.58 | 51.00 | 51.00 | 52.30 | 0.60 | 52.30 | 10.00 | 215.00 |
| ม.ค.59 | 51.20 | 51.20 | 51.60 | 0.60 | 51.60 | 4.00 | 314.00 |
| ก.พ.59 | 51.90 | 51.90 | 52.70 | 0.80 | 52.70 | 4.00 | 489.00 |
| มี.ค.59 | 51.15 | 51.15 | 52.30 | 0.80 | 52.30 | 58.00 | 566.00 |



ที่มา: ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย โทร 02 263 9829 หรือ 02 263 9827



กสอ. ชี้ทางรอดอุตสาหกรรมยางพาราไทย จัดโครงการพัฒนาศักยภาพยางพารานำร่อง 5 จังหวัดชายแดนใต้

- ThaiPR.net กรุงเทพฯ--20 ส.ค.--เจซีแอนโดโคพับลิครีเลชั่นส์

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เผยทางรอดอุตสาหกรรมยางพาราไทย ขานรับนโยบายรัฐบาลจัดทำโครงการพัฒนาเพิ่มมูลค่ายางและผลิตภัณฑ์ยาง กิจกรรมพัฒนายาง ปี 2558 มุ่งพัฒนากระบวนการผลิตยางพาราแบบครบวงจร เพิ่มรายได้ให้เกษตรกรและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน พร้อมพัฒนาต้นแบบ (Model) เพื่อนำไปขยายผลในพื้นที่อื่นๆ ของประเทศให้มีศักยภาพและเติบโตอย่างยั่งยืน นำร่องพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้ (นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา และสตูล) ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ พัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ พัฒนาศานประกอบการ พัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชน พัฒนาบุคลากรในสถานประกอบการเพื่อการผลิตผลิตภัณฑ์ต้นแบบ พัฒนาศูนย์วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตวัตถุดิบต้นน้ำตลอดจนการสร้างเครือข่ายของกลุ่มอุตสาหกรรมตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ทั้งนี้ ภายหลังจากดำเนินการแล้ว 8 เดือน สามารถสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบได้จำนวน 3 ผลิตภัณฑ์ พัฒนาศานประกอบการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบได้รวมกว่า 21 กิจการ และ 21 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน พัฒนาศูนย์วิสาหกิจชุมชนในสถานประกอบการและในวิสาหกิจชุมชน เพื่อการผลิตผลิตภัณฑ์ต้นแบบ จำนวน 96 คน และ 384 คน และสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการต้นแบบให้เกิดขึ้นถึง 2 เครือข่าย ตลอดจนสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 20-30 ยิ่งไปกว่านั้นสามารถแก้ปัญหายางพาราล้นตลาด ลดการนำเข้ายางพาราแปรรูปจากต่างประเทศ ส่งผลให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีและมั่นคงมากขึ้น อย่างไรก็ตามในปี 2559 กสอ. ได้เตรียมจัดทำโครงการเพิ่มมูลค่ายางและผลิตภัณฑ์ยางเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมยางพาราอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งเป้าขยายพื้นที่การดำเนินการเพิ่มมากขึ้นได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้

นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรมรองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.)เปิดเผยว่า ยางพารานั้นเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของไทยที่สร้างรายได้ให้ประเทศอย่างมหาศาล โดยผลผลิตยางพาราของไทยในช่วงปี 2557 ที่ผ่านมามีปริมาณกว่า 4.03 ล้านตัน เป็นผลผลิตจากภาคใต้ร้อยละ 70.72 หรือ 2.85 ล้านตัน (ที่มา: ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร) โดยสามารถส่งออกได้ 3.77 ล้านตันตัวเลขการส่งออกดังกล่าวทำให้เห็นว่าประเทศไทยยังคงต้องพึ่งพาดตลาดต่างประเทศถึงประมาณร้อยละ 90 ขณะที่การใช้องในประเศมีเพียงร้อยละ 10 ของปริมาณยางทั้งหมดเท่านั้นด้วยเหตุนี้ทำให้ไทยไม่สามารถกำหนดราคาขายได้ ราคาขึ้นอยู่กับประเทศคู่ค้าซึ่งมีความผันผวน โดยเฉพาะในช่วงปี 2556-2557 ที่ผ่านมา ที่ประเทศเพื่อนบ้านมีพื้นที่ปลูกยางเพิ่มมากขึ้นส่งผลต่อการแข่งขันด้านราคาก็รุนแรงขึ้นด้วย ประกอบกับขณะนี้บาง



- 2 -

อุตสาหกรรมปรับเปลี่ยนไปใช้ยางสังเคราะห์แทน เนื่องจากสามารถควบคุมต้นทุนการผลิตได้ง่ายกว่า ซึ่งมีผลต่อราคายางพาราที่ลดลงเรื่อยๆ ขณะที่ปริมาณสินค้าเกินความต้องการ อาทิ ในตลาดส่งออกหลักอย่างจีน เริ่มผลิตยางพาราภายในประเทศได้เอง ลดการนำเข้าจากไทย ทำให้การส่งออกยางพาราของไทยมีปัญหาเกษตรกรต้องขายยางรมควันชั้น 3 ในราคาต่ำกว่าทุน โดยราคาตกลงมาต่ำสุดอยู่ที่กิโลกรัมละ 47 บาทในช่วงปลายปี 2557 จากเคยสูงสุดราคากิโลกรัมละ 110 บาทในปีก่อนหน้า ในขณะที่ต้นทุนยางพารามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้รายได้ของเกษตรกรมีความผันผวน และได้ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของเกษตรกร กระทบต่อฐานะทางเศรษฐกิจและปากท้องของเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราเป็นอย่างมาก จากปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าว รัฐบาลได้มีนโยบายเน้นรักษาเสถียรภาพ ชดเชยและสนับสนุนรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง อาทิ โครงการสร้างมูลค่าภัณฑ์กันชนเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง โครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยาง เป็นต้น

นางสาวนิสากร กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ขานรับนโยบายของรัฐบาล ได้จัดโครงการพัฒนาเพิ่มมูลค่ายางและผลิตภัณฑ์ยาง กิจกรรมพัฒนาอุตสาหกรรมยาง ปี 2558 โครงการดังกล่าวมุ่งเน้นเพื่อพัฒนากระบวนการผลิตยางพาราแบบครบวงจร เพื่อเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยางพาราอย่างเป็นระบบตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยเน้นการต่อยอดการผลิตในเชิงนวัตกรรม เป็นการพัฒนาที่ต้นแบบ(Model) เพื่อนำไปขยายผลในพื้นที่อื่นๆ ของประเทศให้มีศักยภาพและเติบโตอย่างยั่งยืน ตลอดจนเพื่อส่งเสริมการนำยางพาราในประเทศไปใช้ผลิตผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มเชิงนวัตกรรม แทนการส่งออกวัตถุดิบซึ่งจะช่วยให้ราคายางพาราพื้นตัวดีขึ้น และลดการนำเข้ายางพาราแปรรูป ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยดำเนินการในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา และสตูล) มุ่งพัฒนาทั้งในด้านของผลิตภัณฑ์ สถานประกอบการ บุคลากร และสนับสนุนการสร้างเครือข่ายและเชื่อมโยงเครือข่ายในระบบห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง ผ่านกิจกรรม ดังนี้

- พัฒนาด้านแบบผลิตภัณฑ์จำนวน 3 ผลิตภัณฑ์
- พัฒนาสถานประกอบการ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบจำนวน 21 กิจการ และ 21 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตามลำดับ
- พัฒนาบุคลากรในสถานประกอบและในวิสาหกิจชุมชน เพื่อการผลิตผลิตภัณฑ์ต้นแบบ จำนวน 96 คน และ 384 คน ตามลำดับ



- 3 -

- สร้างเครือข่ายของกลุ่มอุตสาหกรรมในผลิตภัณฑ์ต้นแบบตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ รวมทั้งผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยาง เพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มและสร้างอำนาจต่อรอง จำนวน 3 เครือข่าย

ซึ่งการดำเนินการมาระยะเวลากว่า 8 เดือนผลเป็นที่น่าพอใจ สามารถแก้ปัญหา **ยางพารา** ล้นตลาด และลดการนำเข้า **ยางพารา** จากต่างประเทศเกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นและมั่นคงมากขึ้น ตลอดจนสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 20-30 ผ่านการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ **ยางพารา** ไทย ให้เกิดการแปรรูป **ยางพารา** เพื่อใช้อุตสาหกรรมต่างๆ มากขึ้น อาทิ อุตสาหกรรมยางยืดและยางรัดของ อุตสาหกรรมผลิตถุงมือทางการแพทย์ อุตสาหกรรมผลิตรองเท้าและอุปกรณ์กีฬา ซึ่งส่วนใหญ่ อุตสาหกรรมเหล่านี้จะนำเข้าผลิตภัณฑ์แปรรูป **ยางพารา** จากต่างประเทศ นางสาวนิสากรกล่าว

สำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยางนั้น ในปี 2559 กสอ. ได้มีนโยบายในการพัฒนา และส่งเสริมผู้ประกอบการอุตสาหกรรม **ยางพารา** ต่อไป ภายใต้โครงการเพิ่มมูลค่ายางและผลิตภัณฑ์ยาง โดยมีการขยายพื้นที่ดำเนินการจาก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา สตูล) เป็นการดำเนินการในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ โดยตั้งเป้าพัฒนาผู้ประกอบการทั้งที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และวิสาหกิจชุมชน ทั้งนี้จะดำเนินการพัฒนาผู้ประกอบการในหลายๆด้าน อาทิ ผลิตภาพ ผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต การตลาด เป็นต้น ผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ พัฒนาศถานประกอบการ พัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชน สร้างเครือข่ายของกลุ่มอุตสาหกรรม เป็นต้น นางสาวนิสากร กล่าวทิ้งท้าย

ด้าน นางพวงทิพย์ เลิศบรรจง ผู้ประกอบการ บริษัท จะนะน้ำยาง จำกัด ผู้ได้รับการพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์ กล่าวไว้ว่า จะนะน้ำยาง เป็นบริษัทผู้ผลิตน้ำยางข้น และยางแท่งได้เข้าร่วมโครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเพิ่มมูลค่ายางและผลิตภัณฑ์ยาง กิจกรรมพัฒนาอุตสาหกรรมยาง ปี 2558 กับกสอ. เพื่อต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย สามารถขยายโอกาสทางการตลาด และกลุ่มผู้บริโภคให้กว้างขึ้น ซึ่งในครั้งนี้ กสอ. โดยที่ปรึกษาได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่จะผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบหลากหลายผลิตภัณฑ์ ซึ่งบริษัทได้เลือกผลิตภัณฑ์กาวน้ำยางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบ เพื่อแปรรูปน้ำยางข้นที่บริษัทมีอยู่จำนวนมาก โดยระหว่างความร่วมมือโครงการที่ปรึกษาได้เข้ามาให้คำปรึกษา แนะนำ ตั้งแต่ขั้นตอนการคัดเลือกน้ำยาง ที่จะนำมาเป็นวัตถุดิบ กระบวนการผลิต และการเติมสารเคมีต่าง ๆ การทดลองในห้องปฏิบัติการ การทดลองผลิตจริง เพื่อให้ได้กาวน้ำยางที่มีคุณภาพดีที่สุด กาวน้ำยางมีประโยชน์ในหลายอุตสาหกรรม อาทิ อุตสาหกรรมแพชั่น สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เครื่องหนังและรองเท้า เป็นต้น แม้จะสามารถพัฒนา กาวน้ำยางได้แล้ว บริษัทยังมีความต้องการที่จะพัฒนา น้ำยางเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ อีก นอกจากนี้บริษัทยังต้องการความรู้ และทิศทางการตลาด เพื่อขยายผลผลิตออกสู่ตลาดให้มากขึ้น จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในปีต่อไป กสอ. จะมีโครงการดีๆ เพื่อพัฒนาและยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรม **ยางพารา** ได้มากขึ้นอีก



- 4 -

ด้าน นายวัฒนา เรืองมาก ผู้ประกอบการในกลุ่มสหกรณ์เกษตรรัตนภูมิ จำกัด ผู้ได้รับการพัฒนาด้านวัตถุดิบต้นน้ำ กล่าวว่า สหกรณ์เกษตรรัตนภูมิก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2509 โดยเป็นสหกรณ์การเกษตรที่ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้อาชีพทางการเกษตรแก่สมาชิก ดำเนินธุรกิจรับฝากและสินเชื่อ บริการรับฝากเงินและให้สมาชิกกู้เพื่อลงทุนในอาชีพเกษตรกรรม และธุรกิจรวบรวมผลิตผลการเกษตรและผลิตภัณฑ์ของสมาชิกอาทิ การรวบรวมน้ำยางสดจากสมาชิกและผู้ผลิตรายย่อยในราคายุติธรรม เพื่อสร้างอำนาจต่อรองให้แก่เกษตรกร โดยปัจจุบันสหกรณ์ดังกล่าวมีสมาชิกจำนวน 3,000 ครัวเรือนในพื้นที่ อ.รัตนภูมิ มีรายได้ประมาณ 135.50 ล้านบาทต่อปี(ข้อมูล: ปี 2555)

การเข้าร่วมโครงการค่าใช้จ่ายการพัฒนาเพิ่มมูลค่ายางและผลิตภัณฑ์ยาง กิจกรรมพัฒนาอุตสาหกรรมยางนั้น สหกรณ์ฯได้เข้าร่วมด้านการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ซึ่งช่วยให้ได้รับความรู้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นด้านการปรับแผนการดำเนินงาน การวางรูปแบบกระบวนการผลิตที่สามารถช่วยในการลดต้นทุน ตลอดจนการศึกษาข้อมูลของตลาดเพื่อนบ้านและประเทศเป้าหมายอื่นๆ เพื่อส่งออก โดยขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการศึกษาข้อมูลเพื่อสร้างฐานข้อมูลให้เพียงพอ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า กสอ. จะดำเนินโครงการดังกล่าวนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อสหกรณ์จะได้มีที่ปรึกษาในระหว่างการดำเนินการจริงต่อไป นายวัฒนา กล่าว

สำหรับผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปสามารถสอบถามเกี่ยวกับโครงการต่างๆ ได้ที่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0 2202 4414-18 หรือเข้าไปที่ www.dip.go.th หรือ www.facebook.com/dip.pr

ราคายางพาราดีงยกแผงอีกรอบ ปัจจัยลบท่วมตลาด ยางแผ่นดิบโลละ 45 บ. ยางแผ่นรมควัน
ชั้น 3 และ 47.77 บ.

updated: 19 ส.ค. 2558 เวลา 18:25:29 น. ประชาชาติธุรกิจออนไลน์



ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตั้งแต่ต้นสัปดาห์วันที่ 17-19 สิงหาคม 2558 ราคายางพาราได้ปรับลดลงอย่างต่อเนื่องสวนทางกับนักวิเคราะห์หลายสำนักที่ออกมาระบุว่า การลดค่าเงินหยวนของจีนจะเอื้อประโยชน์ให้การส่งออกยางพาราของไทยไปจีนซึ่งขณะนี้เกษตรกรชาวสวนยางต่างกังวลว่าราคายางจะตกต่ำลงไปมากกว่านี้อีกเพราะขณะนี้ได้เข้าสู่ฤดูการกรีดยางแล้วทั่วประเทศ

ทั้งนี้ สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร รายงานสถานการณ์ราคายางพาราในวันนี้ว่า ราคายางตลาดกลางยางพาราสงขลา ปรับตัวลดลงทั้งยางแผ่นดิบและยางแผ่นรมควัน กิโลกรัมละ 0.77 บาท และ 1.20 บาท และระดับ 45.35 บาท/กก. และ 47.77 บาท/กก. ในทิศทางเดียวกับตลาดล่วงหน้าโตเกียวและราคาน้ำมันอยู่ในระดับต่ำสุดในรอบกว่า 6 ปี ประกอบกับนักลงทุนวิตกกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจจีน หลังจากตลาดหุ้นลดลงอย่างหนักเมื่อวานนี้

ขณะเดียวกัน จากรายงานเศรษฐกิจญี่ปุ่นว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 2 หดตัวลงเป็นครั้งแรกในรอบ 3 ไตรมาส รวมทั้งสภาพอากาศในหลายพื้นที่ปลูกยางของไทยเอื้อต่อการกรีดยางอุปทานยางจึงเริ่มออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น

MaxGloves' ถุงมือเคลือบยางพารา ไอเดียชาวสวนยางเพิ่มค่าลมนำเข้า

ข่าววิ้ง - ข่าววิ้ง(ไทย) (20/08/2558)

จากถุงมือผ้าสำหรับงานช่างที่คุ้นเคย นำมาเคลือบยางพารา เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เน้นความปลอดภัย รวมถึงสร้างมูลค่าเพิ่มให้ถุงมือธรรมดาหลายเท่าตัว กลายเป็นอีกหนึ่งทางเลือกชาวสวนยางของ “คุณัญญา แก้วหนู” ผู้บริหาร บริษัท 42 เนเจอร์รับเบอร์ จำกัด จังหวัดสงขลา นำน้ำยางมาแปรรูป ไม่หวังราคาขายตกต่ำ ภายใต้แบรนด์ 'MaxGloves'

'ถุงมือเคลือบยางพารา' สำหรับงานช่าง งานเกษตร และงานในสวน กลายเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งที่สร้างความภูมิใจให้ชาวสวนยาง หลังสามารถทดแทนการนำเข้าจากประเทศ สามารถสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการภาคเอกชนรายนี้ ซึ่งเธอเล่าว่า เดิมบริษัทฯ เป็นผู้รับซื้อน้ำยางสดมาแปรรูปเป็นยางแผ่นดิบ แต่หลังจากราคาน้ำยางดิบตกต่ำ ทำให้เธอหันมาให้ความสำคัญกับการแปรรูปน้ำยางดิบมากขึ้น เริ่มจากการมองสินค้าใกล้ตัว อย่างถุงมือยางกันลื่นที่ชาวสวนยางใช้เป็นประจำ รวมถึงใช้ในงานก่อสร้าง โดยสินค้าเหล่านี้ต้องนำเข้ามาจากประเทศไต้หวัน ราคาประมาณ 100 บาท ซึ่งถือว่าค่อนข้างสูง จึงคิดหาวิธีผลิตเอง โดยเฉพาะในส่วนของยางกันลื่น

“ในเมื่อเราวางตำแหน่งเป็นผู้รับซื้อน้ำยางดิบ ก็เสมือนเป็นคนกลางที่ไม่สามารถควบคุมราคาน้ำยางทั้ง 2 ฝั่งได้ ไม่ว่าจะขึ้นราคาซื้อจากเกษตรกร และเมื่อนำมาแปรรูปเป็นยางแผ่นเพื่อขายให้โรงงานแปรรูปขนาดใหญ่ราคาก็ต้อง ขึ้นอยู่ตลาดในช่วงนั้น ทำให้เกิดความแน่นอนในธุรกิจ จึงคิดนำมาแปรรูปตั้งแต่ราคาน้ำยางตกต่ำถึงขีดสุดเพียง 30 บาท/กก. ซึ่งเราใช้เวลาลองผิดลองถูกประมาณ 1 ปี จนได้ผลิตภัณฑ์ถุงมือกันลื่น จากความร่วมมือของ อาจารย์อาชีวิน แกสมา อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยียางและโพลีเมอร์ เป็นที่ปรึกษา ให้ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ นอกจากนี้ยังได้รับความช่วยเหลือจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และสวทช. อีกด้วย”

โดยคุณสมบัติของถุงมือกันลื่น แบรนด์ MaxGloves สามารถนำไปใช้งานได้หลากหลาย เช่น งานภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม แม่บ้าน สามารถใช้จับไม้ จับเหล็ก ได้เป็นอย่างดี เนื่องจากทนต่อการที่มทะเลที่หัวเข็ม 4 มิลลิเมตรได้ และทนต่อการหักงอได้ได้ถึง 300,000 ครั้ง ทำให้มีอายุการใช้งานได้ยาวนานกว่าถุงมือผ้า (ขึ้นอยู่กับการใช้งาน)

- 2 -

ส่วนขั้นตอนการทำถุงมืออย่างกันลื่น เริ่มจาก นำน้ำยางมาผสมกับสารเคมี บ่มไว้ 1 คืน นำมาเคลือบลงบนถุงมือผ้าชนิดหนาพิเศษ จากนั้นนำไปอบที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส นาน 45 นาที เพื่อให้น้ำยางเซตตัว นำไปจำหน่ายได้ ซึ่งที่ผ่านมตลาดตอบรับดีมาก ส่งผลให้กำลังการผลิตยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า โดยปัจจุบันผลิตได้ 100-200 โหล/เดือน ส่งผลเพิ่มมูลค่าเกือบ 5 เท่า จากปัจจุบันประเทศไทยนำเข้าถุงมือเคลือบยางพาราจากประเทศไต้หวันและจีน ขณะที่เมืองไทยมีผู้ผลิต 3 รายเท่านั้น

"เราทำมา 2 ปี ซึ่งมีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง จนได้ถุงมือที่ดียิ่งในปัจจุบัน มีคุณภาพดีเทียบเท่านำเข้า พร้อมจุดเด่นคือกันลื่น ขายในราคาเพียงคู่ละ 35 บาท มีกำลังการผลิต 20,000 คู่/ปี ทำการตลาดด้วยการออกอีเวนต์ร่วมกับภาครัฐ และมีตัวแทนจำหน่าย ส่วนการส่งออกชุดแรกส่งไปแล้วที่ออสเตรเลีย ซึ่งจะนำไปใช้ในส่วนของการก่อสร้าง และปลายเดือนนี้จะส่งไปที่อิหร่านและตุรกี"

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังพัฒนาผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากยางพาราอีก ได้แก่ ฟองน้ำ ที่นอน เบาะรองนั่งจากยางพารา พร้อมสรรพคุณปราศจากเชื้อรา เพราะ น้ำยางไม่ได้เป็นอาหารของเชื้อราและแบคทีเรีย รวมถึงยังมีไรฝุ่น ช่วยลดปัญหาภูมิแพ้ได้ ซึ่งกรรมวิธีการผลิต เริ่มจากผสมน้ำยางชั้นประมาณ 60% กับสารเคมี เพิ่มฟองอากาศ เทใส่แม่พิมพ์ หนึ่งด้วยไอน้ำประมาณ 100 องศาเซลเซียส นาน 30-45 นาที นำมาล้างและปั่น จากนั้นอบด้วยลมร้อนจนแห้ง ล่าสุดสามารถจำหน่ายให้ สอบต. (ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้) ใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และล่าสุดได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ 'ยางปีบมือ' เน้นการบริหารกล้ามเนื้อและแขน ป้องกันปัญหานิ้วลื่น

ขณะนี้บริษัทฯ รับซื้อน้ำยางดิบเพื่อนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ประมาณ 1,000 กิโลกรัม/วัน นำมาใช้กับถุงมืออย่างกันลื่นมากที่สุด รองลงมาคือฟองน้ำ และเบาะรองนั่ง ตามลำดับ ส่วนอนาคตมองตลาดยุโรป ที่คาดว่าจะมีกำลังซื้อสูง และกำลังอยู่ในช่วงเจรจาธุรกิจกับประเทศมาเลเซียเพื่อนำไปจำหน่าย สำหรับตลาดในไทย เธอมีตัวแทนจำหน่ายที่ จ.เชียงใหม่ และสงขลา

ส่วนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไปจะออกแบบรูปลักษณะยางปีบมือให้สวยงามยิ่งขึ้น นำใช้งาน เพื่อเจาะเทรนด์คนรักสุขภาพ พร้อมตั้งเป้าการเลือกใช้น้ำยางพาราของคนในหมู่บ้านก่อน เพื่อนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์และเพิ่มราคาการรับซื้อให้สูงขึ้น เพื่อความอยู่รอดของชาวสวนยาง

ที่มา : ASTVผู้จัดการออนไลน์ (วันที่ 19 สิงหาคม 2558)

ภาวะยาง AFET: ราคาปิดบวก แต่ระยะสั้นแนวโน้มลงต่อ รอดูตัวเลขศก.สหรัฐฯ-รายงาน FOMC

ข่าววิ่ง - ข่าววิ่ง(ไทย) (20/08/2558)

รายงานภาวะการซื้อขายยางแผ่นรมควันชั้น 3(RSS3) หลังปิดการซื้อขายวันนี้มีมูลค่ารวมทั้งสิ้นประมาณ 24.64 ล้านบาท มีปริมาณซื้อขายรวม 95 สัญญา ลดลงจากวานนี้ 232 สัญญา

นายธนเสฏฐ์ ดีประเสริฐกุล นักวิเคราะห์จากบริษัท ดีเอส ฟิวเจอร์ส จำกัด เปิดเผยว่า ราคายาง AFET วันนี้ ปิด

แดนบวกโดยระหว่างวันราคาสัญญา MAR 15 ทดสอบ High ที่ 52.30 ทดสอบ Low ที่ 51.15

โดยเมื่อคืนที่ผ่านมาราคา WTI ตลาด Commodity Futures มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็นการเก็งกำไรในข่าว

สต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯน่าจะปรับตัวลดลง ส่วนราคาทองคำเริ่มนิ่งไม่มีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากไม่มีปัจจัยเชิงลบเพิ่มเติมมากกระทบความเชื่อมั่นของนักลงทุน

รอดูตามดัชนี CPI สหรัฐและรายงานการประชุม FOMC ช่วง 28-29 ก.ค.ที่ผ่านมา และดัชนี PMI ภาคการผลิต จีน

แนะนำ ระยะกลางถึงยาว ให้เส้นค่าเฉลี่ย 75 วัน เป็นหลักการในกลับตัวเป็นขาขึ้น (ใฝ่ระวังเส้นค่าเฉลี่ย (75/100/200 วัน) หากยังไม่สามารถผ่านขึ้นมาได้ การเคลื่อนไหวของราคาจะมีแค่ Sideway ออกข้าง และ Sideway Down

อย่าฝืน Trend (ระยะกลาง หากไม่สามารถ Rebound ยืนเหนือ 56 ได้ แนวรับถัดไป 52/50)

ระยะสั้น ราคายังมีแนวโน้มปรับตัวลงต่อ (หากไม่สามารถตั้งมาปิด Gap ตรง 53 ไม่ได้ ราคาน่าจะลงต่อ แต่ถึงจะตั้งมาปิด Gap ได้ต้องดูแนวโน้มอื่นๆไว้ด้วยว่าจะมีแรงส่งเพื่อกลับตัวหรือไม่) จับตาดูที่ช่วงแนวรับ 50 จะมี Technical Rebound หรือไม่

- 2 -

TOCOM แนวต้าน 205/195 เยน แนวรับ 175 เยน

SHFE: แนวต้าน 13000 /12500 หยวน แนวรับ 12000 /11800 หยวน

แนวต้าน 56/54 บาท แนวรับ 50/48 บาท

ส่วนปริมาณสัญญาซื้อขายคงค้าง(Open Interest) อยู่ที่ 1,922 สัญญา เพิ่มขึ้น 32 สัญญา

ภาวะการซื้อขายยางแผ่นรมควันชั้น 3(RSS3)

| เดือน | ราคาปิด | ราคาปิด | ปริมาณ |
|-----------|---------|------------|--------|
| ครั้งก่อน | วันนี้ | การซื้อขาย | |
| SEP 15 | 50.10 | 49.50 | 9 |
| OCT 15 | 51.00 | 50.80 | 5 |
| NOV 15 | 51.00 | 51.20 | 5 |
| DEC 15 | 51.70 | 52.30 | 10 |
| JAN 16 | 51.00 | 51.60 | 4 |
| FEB 16 | 51.90 | 52.70 | 4 |
| MAR 16 | 51.50 | 52.30 | 58 |
| รวม | 95 | | |

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (19/08/58)